

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทวิสิทธิ์ พุ้ยน้อย	ประธานสภา	ทวิสิทธิ์ พุ้ยน้อย	
๒	นายบุญเฮียง โคตรมณี	รองประธานสภา	บุญเฮียง โคตรมณี	
๓	นายสุเทพ โคตรมณี	ส.อบต.หมู่ ๑	สุเทพ โคตรมณี	
๔	นายยุ กะลาม	ส.อบต.หมู่ ๒	ยุ กะลาม	
๕	นางสาวพรชนก ขัวโคตร	ส.อบต.หมู่ ๓	พรชนก ขัวโคตร	
๖	นายประวิทย์ เขตชมพู	ส.อบต.หมู่ ๔	ประวิทย์ เขตชมพู	
๗	นางฉวีวรรณ ชัยลา	ส.อบต.หมู่ ๔	ฉวีวรรณ ชัยลา	
๘	นายทองมี เกิดเดช	ส.อบต.หมู่ ๕	ทองมี เกิดเดช	
๙	นายช่วง กรมนคร	ส.อบต.หมู่ ๗	ช่วง กรมนคร	
๑๐	นายทรงธรรม พิทักษ์	ส.อบต.หมู่ ๘	ทรงธรรม พิทักษ์	
๑๑	นายวิวัฒน์ จันทะภา	ส.อบต.หมู่ ๘	วิวัฒน์ จันทะภา	
๑๒	นายสง่า เงินไธสงค์	ส.อบต.หมู่ ๙	สง่า เงินไธสงค์	

ผู้มาประชุม ๑๒ คน

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสายทิพย์ ลามา	ส.อบต. หมู่ ๗		ลา

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมบัติ ชำกุล	นายก อบต.คอนนิม	สมบัติ ชำกุล	
๒	นายสุขสันต์ บาลี	รองนายก อบต.คอนนิม	สุขสันต์ บาลี	
๓	นายวาสนา แวมประชา	รองนายก อบต.คอนนิม	วาสนา แวมประชา	
๔	นายวีระกัน บุตรประทุม	เลขาฯ อบต.คอนนิม	วีระกัน บุตรประทุม	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๔ คน

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายทวิสิทธิ์ พุ้ยน้อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑** **ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ**
- ประธาน** -ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๒** **เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**
- ประธาน** ยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากเอกสารจัดทำยังไม่เสร็จเรียบร้อยจึงยังไม่มี การรับรอง
- ที่ประชุม** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๓** **เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**
- ๓.๑ การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)**
- ประธาน** ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ในวาระที่ ๑ (รับหลักการ) แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น
- วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
- ข้อ ๔๙** ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายชื่อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวข้องด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาวันแต่กรณีต้องการพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ครั้งที่ผ่าน มาที่ประชุมมีมติคัดเลือกกรรมการแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติกล่าวในที่ประชุม เชิญครับ

สอบต. หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายช่วง กรมนคร สอบต.หมู่ที่ ๗ ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นขอแปรญัตติ สมาชิกสภาเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติที่ทางฝ่ายบริหารเสนอมา

ประธาน

ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีการอภิปรายพอสมควรและมีมติผ่านใน วาระที่ ๑ ไปแล้วนั้น ได้เสนอคำแปรญัตติ วันที่ ๙, ๑๐ และ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม เพื่อให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามระเบียบ ซึ่ง

ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติและคณะบริหารไม่มีการแปรญัตติ และ คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณา อย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มี รายละเอียดชัดเจนถูกต้องตามระเบียบดีแล้ว มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถาม เพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญครับ

นายกอบต.

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องไฟฟ้าขยายเขต หมู่ที่ ๖ บ้านดอนใจดีซึ่งได้ส่งรายชื่อผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้ามา งบประมาณ ๒๕ ครอบคลุมวงงบประมาณที่จะสนับสนุนไปจึงนำเรียนลงนามรับทราบ ครับ

ประธาน

นายกกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมให้สมาชิกสภาเข้าใจในเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าหวังว่า สมาชิกสภาเข้าใจและเป็นตัวอย่างในการขยายเขตไฟฟ้าครับและมีสมาชิก ท่านใด จะเสนออะไรอีกหรือไม่หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๒ (ชั้นแปรญัตติ) เชิญครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ (ชั้นแปรญัตติ) แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ประธาน

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ (ชั้นแปรญัตติ) แห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครับ หลังเสร็จสิ้นการ ประชุมในรอบเช้า (ชั้นแปรญัตติ) ผมจะขอพักการประชุมไว้ ๑๕-๒๐ นาทีตั้งแต่ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. โดยประธาน และขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อ พิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) และขอเปิดประชุมอีกครั้ง ในเวลา ๑๑.๐๐ น.

พักการประชุม ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ ขณะนี้เวลา ๑๑.๐๐ น. แจ้งตามเวลาที่นัดหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม เข้าประชุม ๑๒ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมและมีผู้มาร่วมประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน จึงขอเชิญท่านประธานสภาดำเนินการประชุมต่อไป

๓.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ)

ประธาน ในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้ การอภิปรายถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลง มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ มีสมาชิกท่านใดมีเหตุซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธาน การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ก็ผ่านมติที่ประชุมสภาฯ ทั้งสามวาระเรียบร้อยแล้ว

๓.๓ ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองการศึกษา) ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมได้เสนอญัตติ เชิญครับ

ประธาน เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองการศึกษา) ตามที่ได้แจกเอกสารกับสมาชิกไปแล้วนั้น ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมได้เสนอญัตติขอเชิญครับ

นายก เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมบัติ ชำกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ตามเอกสารที่ได้แจกให้ สมาชิกไปแล้วนั้นเนื่องจากกองการศึกษามีความจำเป็นที่จะขอโอนงบประมาณ

เพื่อให้มีงบประมาณในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณขอเสนอญัตติดังนี้

๑. โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน เพื่อจัดซื้อพัสดุติดเพดาน/ผนัง ดังนี้

๑. ค่าจัดซื้อพัสดุผนัง ๑๖ นิ้ว	จำนวน	๖,๑๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุผนัง	จำนวน	๕	เครื่อง
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	๐.๐๐	บาท
โอนเพิ่มงบประมาณครั้งนี้	จำนวน	๖,๑๐๐	บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน	จำนวน	๖,๑๐๐	บาท
๒. ค่าจัดซื้อพัสดุติดเพดาน ๕๖ นิ้ว	จำนวน	๑,๖๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุติดเพดาน	จำนวน	๑	เครื่อง
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	๐.๐๐	บาท
โอนเพิ่มงบประมาณครั้งนี้	จำนวน	๑,๖๐๐	บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน	จำนวน	๑,๖๐๐	บาท
โอนตั้งจ่ายใหม่รวมเป็นเงิน	จำนวน	๓,๗๐๐	บาท

โอนลดงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. ค่าจัดซื้อพัสดุผนัง ๑๖ นิ้ว	จำนวน	๒,๓๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุผนัง	จำนวน	๒	เครื่อง
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	๒,๓๐๐	บาท
โอนลดงบประมาณครั้งนี้	จำนวน	๒,๓๐๐	บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน	จำนวน	๐.๐๐	บาท
๒. ค่าจัดซื้อพัสดุโคจร ๑๖ นิ้ว	จำนวน	๓,๙๒๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุติดเพดาน	จำนวน	๔	เครื่อง
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	๓,๙๒๐	บาท
โอนลดงบประมาณครั้งนี้	จำนวน	๓,๙๒๐	บาท

	ยอดเงินงบประมาณหลังโอน	จำนวน	๐.๐๐	บาท
๓.	ค่าจัดซื้อพัสดุเม็ดทาน ๑๖ นิ้ว	จำนวน	๑,๔๘๐	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเม็ดทาน	จำนวน	๑	เครื่อง
	งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	๑,๔๘๐	บาท
	โอนลดงบประมาณครั้งนี้	จำนวน	๑,๔๘๐	บาท
	ยอดเงินงบประมาณหลังโอน	จำนวน	๐.๐๐	บาท
	โอนลดงบประมาณรวมเป็นเงิน	จำนวน	๓,๓๐๐	บาท

ประธาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๓ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น กระผมอยากสอบถามเรื่องเอกสารการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของกองการศึกษาเอกสารยังไม่เห็นจะอนุมัติได้หรือไม่

รองนายก

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวาสนา แวมประชา รองนายกอบต.คอนนิม เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (กองการศึกษา) นั้น ส่วนของเอกสารเช่นตามหลังได้ครับ

ประธาน

ที่ประชุมท่านใดจะซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่เกี่ยวกับการโอนงบของกองการศึกษาถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาครับ

ที่ประชุม

ได้พิจารณาร่วมกันและได้ใช้เวลาพอสมควรมีมติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายในส่วนกองการศึกษาตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องใด ๆ ที่ จะเสนอ ให้คณะผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม จะได้ตอบ คำถามและดำเนินการแก้ไขต่อไป ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้เสนอปัญหาเชิญ ครับ

นายกอบต.

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมบัติ ช่างกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม แจ้งให้ทราบเรื่อง ซ่อมแซมบ้านให้ผู้พิการในเขตตำบลคอนนิม จำนวน ๕ ท่าน

๑.นางปี เค้าคำ	บ้านคอนนิม	หมู่ที่ ๑
๒.นางกองปราบ ปาไซ	บ้านคอนนิม	หมู่ที่ ๑
๓.นายสุพล พลยางนอก	บ้านคอนนิม	หมู่ที่ ๑
๔.นางสาวพัฒนิตา พุ่มแจ่ม	บ้านโนนใหญ่	หมู่ที่ ๒
๕.นายสถิต ดอนเส	บ้านป่าแดง	หมู่ที่ ๕

ขอให้สมาชิกช่วยเข้าไปดูแลตรวจสอบด้วยนะครับ

ประธาน

ผมขออนุญาตคณะผู้บริหารด้วยสำหรับหมู่ ๙ ยังไม่ทำไซ้ใหม่ ไหล่ทางบที่ดำเนินการ เป็นงบจ่ายเงินสะสม ๒๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือบในข้อบัญญัติครับ

นายกอบต.

งบที่ดำเนินการเป็นงบเงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินสะสมส่วนงบในส่วนงบใน ข้อบัญญัติยังไม่ได้ดำเนินการครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอฝากอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญครับ

รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายบุญเฮียง โคตรมณี รองประธานสภาอบต.คอนนิม ผมฝากเรื่องถนนสายห้วย

ทรายให้คณะผู้บริหารไปพิจารณาดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วยการสัญจรไปมาลำบากมากครับ

สอ.บต. หมู่ที่ ๒

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายยุ กะลาม สอ.บต. หมู่ที่ ๒ ผมขอฝากถนนเส้นนายนายคนอง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไปมาไม่สะดวกไปพิจารณาซ่อมแซมให้ด้วยครับ

นายกอบต.

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมบัติ ชำกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม เรื่องถนนลูกรัง หลังจากปลายฝนต้นหนาว ถนนเลียบบจะมีการปรับเกรด ลงหินถนนทุกเส้นในพื้นที่ อ.บต.คอนนิม ตอนนี้งบประมาณเราเกินไว้ เพื่อใช้ประจำเดือนและงานฉุกเฉิน เดือนธันวาคม-เบี่ยยังชีพผู้พิการ-ผู้สูงอายุ ผมขอแนะนำเรียนผมจะขับเคลื่อนอบต.ของเรา โครงสร้างพื้นฐานไม่มีปัญหาแน่นอน เรื่องเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุที่เข้าบัญชี ยังไม่เข้า ประมาณ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ คงจะเข้าบัญชีให้ครับ จึงขอแนะนำเรียนให้สภา รับทราบครับ

ประธาน

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมที่ได้ตอบคำถามและชี้แจงให้สมาชิกทราบ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายวิวัฒน์ จันทร์ทะภา)

เลขานุการสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสง่า เงินไธสงค์)

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายทรงธรรม พิทักษ์)

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสุเทพ ไคตรมณี)

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายทวีสิทธิ์ พุ้ยน้อย)

ประธานสภาฯ